

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm
của UBND thành phố giao năm 2018**

Thực hiện Công văn số 9108/UBND-TH ngày 23 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2018; Quyết định 4247/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao Sở Tài chính thực hiện trong năm, Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao năm 2018, như sau:

I. BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 677/QĐ-UBND, Sở Tài chính đã kịp thời ban hành Quyết định số 141/QĐ-STC ngày 28 tháng 02 năm 2018 giao 03 nhiệm vụ trọng tâm cho từng phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở đã tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo phòng chủ trì thực hiện, phòng phối hợp tham gia, nhằm chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác, từng phòng, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Văn phòng chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã giao. Qua đó, đã góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngày 22/3/2018, Bộ Tài chính có Công văn số 3214/BTC-QLCS về việc ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng và điều chuyển xe ô tô, trong đó có ý kiến chỉ đạo “Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017” có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Tuy nhiên, trong năm Chính phủ chưa ban hành quy định về tiêu chuẩn định mức, sử dụng xe ô tô chuyên dùng thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015, nên Sở không có cơ sở tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Ngày 21/9/2018, UBND thành phố đã có Quyết định số 4247/QĐ-UBND thống nhất điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Tài chính thành “Tham mưu ban hành Quy định về một số nội dung trong lu

mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của thành phố (Thay thế Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ 1: Tăng cường hiệu quả quản lý tài chính công thông qua cải thiện các chỉ số đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính (PEFA), cụ thể: (i) công khai ngân sách nhà nước, (ii) quy trình lập ngân sách, (iii) kiểm soát chi lương (tích hợp quản lý lương và hồ sơ nhân sự).

a) Tổ chức thực hiện

Năm 2018, Sở Tài chính đã triển khai các nhiệm vụ để tăng cường hiệu quả quản lý tài chính công thông qua cải thiện các chỉ số đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính (PEFA), cụ thể như sau:

- Chỉ số về công khai ngân sách nhà nước: Sở Tài chính đã thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời và chính xác số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách đã được HĐND thành phố quyết định, số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương hàng quý, số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND thành phố phê chuẩn. Các nội dung này đã được công khai trên các trang thông tin điện tử mà người dân có thể tiếp cận dễ dàng là Cổng thông tin điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. (Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND thành phố về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018, Công văn số 1217/STC-QLNS ngày 09/4/2018 về việc công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách quý I năm 2018, Công văn số 2332/STC-QLNS ngày 10/7/2018 về việc công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, Công văn số 3372/STC-QLNS ngày 11/10/2018 về việc công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách quý III năm 2018).

- Chỉ số về quy trình lập ngân sách: Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn quy trình lập ngân sách rõ ràng và đã thông báo mức trần dự toán của các cơ quan, đơn vị (Công văn số 2137/STC-QLNS ngày 25/6/2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm giai đoạn 2019-2021; Công văn 2684/STC-QLNS ngày 13/8/2018 về việc số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2019 và dự kiến số thu, chi NSNN 2020-2021 của các quận, huyện; Công văn số 2730/STC-HCSN ngày 15/8/2018 về việc thông báo số kiểm tra chi NSNN năm 2019 của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể).

* - Chỉ số về kiểm soát chi lương (tích hợp quản lý lương và hồ sơ nhân sự): Thông lệ tốt của quốc tế yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý có sự kết nối chặt chẽ giữa dữ liệu hồ sơ lương và nhân sự. Trong năm 2018, Sở Tài chính đã xây dựng đề cương và dự toán chi tiết phần mềm cải cách tiền lương để theo dõi và quản lý việc chi trả lương của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trên cơ sở tích hợp dữ liệu về lương và phụ cấp của công chức, viên chức và người lao động trên phần mềm Quản lý Cán bộ công chức của Sở Nội vụ. Đề cương và dự

toán chi tiết của phần mềm Cải cách tiền lương đã được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định (Công văn số 2450/STTT-KHTC ngày 17/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông). Hiện nay, Sở Tài chính đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng phần mềm này.

b) Kết quả thực hiện

- Với các công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ nói trên, năm 2018, Sở Tài chính đã thực hiện được mục tiêu tăng cường hiệu quả quản lý tài chính công thông qua cải thiện các chủ số đánh giá chỉ tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính (PEFA). Theo đó, điểm số các chỉ số chấm theo Khung PEFA đạt được năm 2018 đã tăng lên so với điểm chấm trong năm 2016 là:

- + Chỉ số về công khai ngân sách: Điểm số cho nội dung này tăng từ D lên B.
- + Chỉ số về quy trình lập ngân sách: Điểm số cho nội dung hướng dẫn lập dự toán ngân sách tăng từ D lên C.
- + Chỉ số về kiểm soát chi lương: Nội dung tích hợp quản lý lương và hồ sơ nhân sự tăng từ C lên B; nội dung quản lý thay đổi trên bảng lương tăng từ B lên A.

Ghi chú: Một số nội dung không thể đạt được điểm cao nhất (điểm A) do khuôn khổ quy định pháp lý của Trung ương (địa phương không thể thay đổi) không phù hợp với thông lệ quy định để được điểm A.

- Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: năm 2018.
- Mức độ hoàn thành (tỷ lệ %): 100%
- Nội dung, giải pháp đột phá mang lại hiệu quả nổi bật:
 - + Các thông tin tài khóa quan trọng được công khai để người dân tiếp cận, bao gồm: dự toán ngân sách được phê duyệt, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách trong năm, báo cáo quyết toán hàng năm đã được kiểm toán.
 - + Văn bản hướng dẫn lập dự toán đầy đủ và rõ ràng được ban hành cho các đơn vị dự toán, bao gồm mức trần ngân sách cho toàn bộ năm dự toán của các cơ quan, đơn vị và địa phương.
 - + Kiểm soát chi lương: Xây dựng phần mềm để tích hợp quản lý lương và hồ sơ nhân sự áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (Biên chế được duyệt, cơ sở dữ liệu về nhân sự trên hệ thống phần mềm CBCC sẽ được đồng bộ và kết nối với hệ thống phần mềm cải cách tiền lương, đảm bảo dữ liệu được kết nối trực tiếp để kiểm soát chi ngân sách, nhất quán dữ liệu và đối chiếu hàng tháng).

c) Những tác động của việc thực hiện nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố

Công tác quản lý tài chính công đã được tăng cường thông qua việc thực hiện tốt công tác công khai tài chính nhằm tăng cường sự giám sát của cộng đồng, người dân và các cơ quan chức năng đối với quá trình huy động, sử dụng nguồn lực công; qua đó việc công khai, minh bạch về tài chính - ngân sách từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thúc đẩy trách nhiệm.

giải trình, góp phần thực hiện kỷ luật tài chính theo quy định của Luật NSNN 2015. Bên cạnh đó quy trình lập ngân sách rõ ràng, việc thông báo mức trần dự toán cho các cơ quan, đơn vị đã tăng tính chủ động cho đơn vị trong lập dự toán nhanh chóng, sát với nhu cầu thực tế, đảm bảo cân đối của ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố, nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách. Ngoài ra, việc Sở Tài chính hoàn thành phê duyệt dự án xây dựng phần mềm quản lý tiền lương có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý, kiểm soát khoản chi lương, phụ cấp chiếm hơn 40% tổng chi thường xuyên; khi triển khai Dự án sẽ giúp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức xử lý nghiệp vụ của cán bộ, tiến đến chuyên nghiệp hóa trong công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách, nâng cao hiệu quả phối hợp tác nghiệp giữa Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố.

d) Tự đánh giá kết quả thực hiện: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Nhiệm vụ 2: Tham mưu UBND thành phố ban hành Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND).

a) Tổ chức thực hiện

- Sở Tài chính đã dự thảo Quy định và có Công văn số 2518/STC-GCS ngày 31/7/2018 lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (thời hạn lấy ý kiến đến ngày 31/8/2018 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

- Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, Sở Tài chính đã có Công văn số 2978/STC-GCS ngày 06/9/2018 lấy ý kiến thẩm định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp.

- Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 262/TTr-STC ngày 28/9/2018 báo cáo UBND thành phố.

- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8089/UBND-KT ngày 20/10/2018 về việc hoàn chỉnh dự thảo Quy định một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ, Sở Tài chính đã hoàn chỉnh Quy định và báo cáo UBND thành phố tại Tờ trình số 292/TTr-STC ngày 30/10/2018.

b) Kết quả thực hiện

Từ ngày 01/01/2018, Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thực hiện, theo đó Chính Phủ đã ban hành các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật, cụ thể: Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động

sự nghiệp; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công...

Triển khai thực hiện các Nghị định nêu trên và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của UBND thành phố giao tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08/02/2018, Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 21/9/2018, Sở Tài chính đã chủ động, chủ trì, phối hợp và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án trên địa bàn thành phố và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố ban hành Quyết định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND). Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Quyết định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công:

Với yêu cầu cấp thiết đặt ra trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố phải mang tính bao quát, điều chỉnh được hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và yêu cầu quản lý trong tình hình mới; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, hạch toán đầy đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng; quy định các cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả...

Ngày 29/5/2018, Sở đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện, lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương và có Tờ trình số 146/TTr-STC tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành phân cấp thẩm quyền, quyết định trong trang bị, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố để thay thế Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018.

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND) là yêu cầu cấp thiết trong việc quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm tài sản công, là căn cứ pháp lý để các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố thực hiện các nhiệm vụ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong công tác mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ đảm bảo theo đúng các quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật có liên quan khác và phù hợp với thực tế trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Qua đó, Sở đã kịp thời, chủ động dự thảo Quy định, tổ chức thực hiện lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố tại các Tờ trình số 262/TTr-STC ngày 28/9/2018 và Tờ trình số 292/TTr-STC ngày 30/10/2018.

- Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành trước thời hạn được giao 02 tháng.

- Mức độ hoàn thành (tỷ lệ %): Nhiệm vụ thực hiện không giao số lượng, chỉ tiêu thực hiện cụ thể. Kết quả thực hiện vượt mức nhiệm vụ được giao về mặt tiến độ, chất lượng tham mưu đề xuất hiệu quả cao góp phần cho việc quản lý, sử dụng tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới về khai thác nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Nội dung, giải pháp đột phá mang lại hiệu quả nổi bật:

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố được HĐND thành phố ban hành nhằm quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trên từng lĩnh vực và nội dung phân cấp cụ thể đối với các nhóm tài sản cho phù hợp với thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định của Chính phủ góp phần trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm và tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng là cơ sở để cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng làm căn cứ để tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công đạt hiệu quả cao, chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới về khai thác nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản.


c) Những tác động của việc thực hiện nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố:

Kết quả việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố và Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng đã được các sở, ban, ngành, địa phương, các thành viên UBND thành phố và HĐND thành phố đánh giá cao.

d) Tự đánh giá kết quả thực hiện: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3. Nhiệm vụ 3: Triển khai thực hiện Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 14/8/2017 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ, trong đó tham mưu UBND thành phố phê duyệt cơ chế tự chủ tài chính của các Ban Quản lý dự án chuyên ngành theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

a) Tổ chức thực hiện

Năm 2018, Sở Tài chính đã triển khai thực hiện Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 14/8/2017 của Bộ Tài chính, cụ thể tham mưu UBND thành phố phê duyệt cơ chế tự chủ tài chính của các Ban Quản lý dự án chuyên ngành theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

- Tham mưu UBND thành phố phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của 06 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2018 cho 05/05 Ban Quản lý dự án thuộc nhóm II theo Thông tư 72/2017/TT-BTC thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

b) Kết quả thực hiện: Việc Sở Tài chính tham mưu và UBND thành phố đã phê duyệt các quyết định về phê duyệt dự toán kinh phí và phương án tự chủ tài chính theo Thông tư 72/2017/TT-BTC thực hiện năm 2018, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản có cơ sở thực hiện dễ dàng và kịp thời.

Nhiệm vụ về tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án tự chủ tài chính theo Thông tư 72/2017/TT-BTC có thời hạn thực hiện đến tháng 12 năm 2018, tuy nhiên Sở Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018, cụ thể tại các Quyết định như sau:

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng tại Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 24/4/2018.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng tại Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 24/4/2018.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng tại Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 24/4/2018.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng tại Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 30/5/2018.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 29/5/2018.

- Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: UBND thành phố giao đến tháng 12 năm 2018, tuy nhiên Sở Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ từ tháng 5 năm 2018.

- Mức độ hoàn thành (tỷ lệ %): 100%

- Nội dung, giải pháp đột phá mang lại hiệu quả nổi bật:

+ Kinh phí quản lý dự án được Sở Tài chính kiểm tra và trình UBND thành phố giảm so với đề nghị của Ban Quản lý dự án. Cụ thể, Ban Quản lý dự án đề nghị thu nhập tăng thêm tính 3 lần lương, Sở Tài chính chỉ đề nghị tính 1,1 lần lương, phần còn lại tính cho năm sau, góp phần ổn định kinh phí chi thường xuyên của các năm tiếp theo.

+ Trên cơ sở phương án tự chủ tài chính, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố về tham gia ý kiến các quy chế chi tiêu nội bộ của các Ban Quản lý dự án chi tiết và rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Quản lý dễ dàng thực hiện.

c) Những tác động của việc thực hiện nhiệm vụ đối với kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố

Việc triển khai thực hiện Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 14/8/2017 đã định hướng cho các đơn vị hoàn chỉnh các quy chế chi tiêu nội bộ được rõ ràng.

5

tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị dễ dàng thực hiện; đồng thời góp phần ổn định kinh phí chi thường xuyên của các năm tiếp theo của các đơn vị, giảm chi cho ngân sách nhà nước của thành phố.

d) Tự đánh giá kết quả thực hiện: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Sở Tài chính kính báo cáo UBND thành phố.

Nơi nhận:

- UBND TP;
- Ban TĐKT TP;
- BGD Sở;
- Phòng: QLNS, ĐT, GCS;
- Lưu: VT, VBĐT, VP. 4.



Nguyễn Văn Phụng